

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/ ๒๒๒๖๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน เลขาธิการรองคมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๓๔๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกอบ
๒. ประวัติข้าราชการ จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

๑. นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๒. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

๓. ว่าที่ร้อยตรี ธนู วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗(๑) ประกอบกับข้าราชการ ทั้ง ๓ ราย ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูล  
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง ๓ รายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม  
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละออง  
ธุลีพระบาท การจะควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒ (สันตสุข)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒

[www.soc.go.th](http://www.soc.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@soc.go.th](mailto:saraban@soc.go.th)